

HƯỚNG DẪN

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 705/KH-MTTW-BTT, ngày 29/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 25/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Kế hoạch số 705/KH-MTTW-BTT; Kế hoạch số 28/KH-UBND đến các tổ chức thành viên cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; Ban công tác Mặt trận ấp, khóm. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số vấn đề trọng tâm:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; theo dõi, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, những thiếu sót của cán bộ, công chức, viên chức. Kiến nghị thực hiện tốt cơ chế bảo vệ, tôn vinh và khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Lồng ghép nội dung tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ cho cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các thành viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020, tiếp tục đưa chuyên đề này thành chuyên đề tập huấn cán bộ năm 2019.

2. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tăng cường các hoạt động giám sát để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí; giám sát các vụ, việc, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây những phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu xem xét các văn bản đã có hiệu lực pháp luật (giám sát văn bản) liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát việc thực hiện

các quy định về công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính để góp phần khắc phục tham nhũng vật.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 99-QĐ/TW ngày 03/01/2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ (thực hiện theo Chương trình phối hợp số 30/CTPH-MTTW-TCTV ngày 30/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp giám sát phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân theo nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII).

3. Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, ý kiến về tham nhũng, lãng phí, kịp thời kiến nghị đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và công khai kết quả giải quyết để Nhân dân biết.

4. Đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam theo hướng phát huy vai trò chủ động, tích cực, tăng cường sự phối hợp, thống nhất hành động giữa các thành viên Mặt trận trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện vào ngày 10/6 và báo cáo năm vào 10/12/2019 về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua Ban dân chủ pháp luật. (*địa chỉ bandanchuphapluatcmgml.com*)/.

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQVN các huyện, TP;
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu: VT, Ban DCPL.



Đoàn Tấn Sỹ